

ดังนั้นสิ่งที่คุณเรียกว่าปัญหาพวกเรามีความสำคัญ พวกเรามีความสำคัญจนถึงวันที่พวกเขาไม่สำคัญอีกต่อไป และวันที่พวกเขาไม่สำคัญอีกต่อไปคือวันที่คุณประสบความสำเร็จในการทำลายสาเหตุและเหตุผลของพวกเขา และการทำลายปัญหานั้นเชื่อมโยงกับจิตตานุภาพของคุณ โดยสิ้นเชิงกับความสามารถในการนำพลังงานของจิตตานุภาพของคุณลงบนระนาบวัสดุในชีวิตของคุณ

และสิ่งที่ลึกลับที่สุดในคำสั่งใหม่คือเจตจำนงของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นในอดีต ในอดีตในเผ่าพันธุ์โบราณเจตจำนงของมนุษย์เป็นผลผลิตโดยตรงจากความสามารถที่เห็นแก่ตัวของเขาในขณะที่ในอนาคตเจตจำนงของมนุษย์เป็นผลผลิตของความขัดแย้งระหว่างความทุกข์ทรมานของเขากับพระประสงค์ของพระวิญญาณที่กำหนดเงื่อนไขของความทุกข์ทรมาน

และเมื่อมนุษย์ได้รับความทุกข์ทรมานมากพอที่จะตระหนักภายในตัวเขาเองขีด จำกัด หรือความจำเป็นของขีด จำกัด ของความทุกข์ที่เขา นำพลังงานนั้นลงมาภายในตัวเขาเองซึ่งกลายเป็นเจตจำนงของเขาเองและในขณะที่มนุษย์ได้รับประโยชน์จากพระประสงค์ของพระวิญญาณ และในขณะที่เขาสามารถทำลายเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งในอดีตทำหน้าที่สร้างปัญหาภายในตัวเขา

ฉันแนะนำให้คุณทราบว่าปัญหาทั้งหมดในชีวิตของคุณถูกสร้างขึ้นในทุกด้านในทุกเงื่อนไขของพวกเขาโดยสติปัญญาที่สูงขึ้นภายในตัวคุณ สำหรับวิวัฒนาการของคุณสำหรับ Man of tomorrow เกมนี้ต้องหยุด สติปัญญาภายในตัวเขาเจตจำนงที่เขาไม่รู้จักต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าในบางจุดในชีวิตที่กำลังเติบโตของเขาในชีวิตที่มีสติของเขาเข้ามาเพื่อลดพลังของพระวิญญาณเหนือจิตใจของเขาให้เป็นศูนย์

และเมื่อมนุษย์มีพลังสมัครใจเพียงพอจิตตานุภาพที่แท้จริงเขาสามารถลดพลังของพระวิญญาณเหนือจิตใจของเขาให้เป็นศูนย์และนั่นคือเมื่อมนุษย์กลายเป็นซูเปอร์แมน

ภายในกรอบของคำอธิบายนี้เราสามารถดูปรากฏการณ์ของปัญหาเข้าไปสู่ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นในแง่ที่ว่าเราสามารถกำจัดจากประสบการณ์นี้ปัจจัยโอกาสและสาเหตุตัวเองในความจริงที่ว่าในประสบการณ์นี้สิ่งที่เราขาดคือสติปัญญาที่เกิดจากความทุกข์ทรมานที่ป้องกันไม่ให้เราดำเนินชีวิตตามเจตจำนงที่แท้จริงของเรา เพราะเป็นอีกครั้งที่เจตจำนงของเราไม่ได้เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างพระวิญญาณกับตนเอง

และคำสั่งนี้ซึ่งมนุษย์ได้รับในวันนี้เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดบนโลกใบนี้เพราะไม่เคยมีมาก่อนที่มนุษย์จะสามารถหรือต้องการหรือปรารถนาภายในกรอบของอาดัมใด ๆ ในฐานะผู้ริเริ่มบนโลกเพื่อทำลายอำนาจของพระวิญญาณโดยสิ้นเชิงเหนืออารมณ์ของจิตใจของมนุษย์

และในประสบการณ์นี้เองที่มีการตัดสินใจว่าเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์ของวิญญาณของมนุษย์มนุษย์ต้องได้รับเอกของพระวิญญาณอย่างถาวรเพื่อที่จะแปลงร่างผ่านการหลอมรวมอารมณ์ของวิญญาณ และเมื่ออารมณ์ของวิญญาณถูกเปลี่ยนมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นอมตะ และเมื่อมนุษย์อยู่ในอาณาจักรแห่งอมตะเขาจะไม่อยู่ภายใต้กฎของพระวิญญาณอีกต่อไปเพราะเขาเป็นพระวิญญาณในเรื่อง

ความสำคัญของการทำความเข้าใจว่าวันหนึ่งในชีวิตของคุณจะต้องหยุดโดยสิ้นเชิงวางตัวเป็นกลางทำลายป้องกันไม่ให้หยั่งราก

และในการแสดงออกอย่างต่อเนื่องของประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณที่ปัญหาเกิดขึ้นชายและสาวในความสัมพันธ์กับอารยธรรมที่หมดสติมนุษย์หมดสติมีสำหรับพระวิญญาณภูมิประเทศที่กว้างใหญ่มากที่คุณในฐานะปัจเจกบุคคลยังมีจิตใจครอบครองเจตจำนงครอบครองความรักและสติปัญญาคุณถูกบังคับให้ตระหนักว่าพลังจากเบื้องบนจะต้องลงไปในระดับย่อยของความเป็นจริงและทำลายครั้งเดียวและสำหรับ ทั้งหมดในทางสุดท้ายใช้แห่งกรรม

มนุษย์ต้องทนทุกข์ไม่มากมนุษย์จะไม่ทนทุกข์อีกต่อไป แต่มนุษย์ผู้ซึ่งจะไม่ทนทุกข์อีกต่อไปจะทนทุกข์ทรมานล่วงหน้าในความขัดแย้งที่ต้องมีอยู่ระหว่างเขากับพระวิญญาณ และนี่คือการสำแดงในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเขาว่าเขาจะได้สัมผัสกับสิ่งที่นั่นรู้

และบรรดาผู้ที่เคยประสบกับสิ่งที่เขาเจ้ารู้ ได้เข้าใจสิ่งที่เขาเจ้ารู้ และได้ตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาเข้าใจนั้นสมบูรณ์แบบ เพราะมนุษย์ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ห่อหุ้มต่อไป และกฎของพระวิญญาณที่ให้กับเผ่าพันธุ์ที่ห่อหุ้มจะไม่ใช้กับเขาอีกต่อไป ดังนั้นชายแห่งอนาคตจึงต้องเข้าใจชีวิตในแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงของชายชรา

และเมื่อหันบอกว่าชายแห่งอนาคตต้องเข้าใจชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและใหม่ทั้งหมดจากชายชรานั้นหมายถึงสิ่งนี้ ดังนั้นในการฝึกงานในช่วงเปลี่ยนผ่านชายแห่งวันนี้ต้องเรียนรู้ที่จะไม่มองย้อนกลับไปหรือในแง่ที่แตกต่างกันชายแห่งอนาคตต้องเรียนรู้ที่จะไม่มองย้อนกลับไปที่ยายชรา

มนุษย์ในวันพรุ่งนี้ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้วันนี้และไม่ได้ใช้ชีวิตของเขาอีกต่อไปในวันนี้ตามนิสัยที่เขามีเมื่อวานนี้ และเงื่อนไขนั้นแน่นอนและมีชีวิตอยู่โดยมนุษย์แห่งอนาคต และคนแห่งอนาคตที่จะดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขเหล่านี้และเข้าใจกฎของเงื่อนไขใหม่เหล่านี้จะมีอำนาจในการทำให้เรื่องวัตถุของพวกเขานั้นเป็นอมตะ

หากคุณมีวิสัยทัศน์ที่จะทำลายพวกเขาคุณมีวิสัยทัศน์ที่จะอยู่เหนือพวกเขา หากคุณมีวิสัยทัศน์ในการทำลายพวกมันอยู่แล้วคุณมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวข้ามกรรมชาติของคุณเอง แต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปข้างในเพราะวิสัยทัศน์นี้ไม่ใช่วิสัยทัศน์ทางจิตวิทยาวิสัยทัศน์นี้เป็นการตระหนักรู้ที่ทรงพลังภายในตัวคุณซึ่งเป็นศูนย์กลางภายในตัวคุณซึ่งเป็นผลมาจากความจริงที่ว่าในบางจุดในชีวิตของคุณคุณได้ตระหนักถึงความไร้สาระของชีวิตเก่า

และเมื่อคุณตระหนักถึงความไร้สาระของวิถีชีวิตแบบเก่าคุณจะเป็นเหมือนฉันคนเดียวโดดเดี่ยวเชื่อมโยงเฉพาะในพระวิญญาณกับผู้ที่มีพระวิญญาณเดียวกันและพร้อมสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ หมายถึงพร้อมที่จะรับการสั่นสะเทือนใด ๆ ซึ่งจะต้องกระตุ้นพลังงานที่จำเป็นในการติดต่อกับและทำงานกับกองกำลังของสิ่งที่ไม่เห็น

ดังนั้นปัญหาของวันนี้ปัญหาของทุกวันจึงใหญ่กว่าที่คุณสามารถจินตนาการได้ แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณไม่รู้จักกฎหมายใหม่

หากคุณไม่ทราบกฎหมายใหม่ที่ไม่สำคัญอีกต่อไปพวกเขาไม่สำคัญพวกเขาเป็นเพียงแอกความรำคาญสำหรับคุณที่จะอยู่กันไปตลอดชีวิต

แต่ถ้าคุณรู้จักกฎหมายใหม่และใช้กฎหมายใหม่คุณจะทำลายวิถีชีวิตที่สร้างขึ้นรอบตัวคุณและที่ละเล็กละน้อยคุณจะเริ่มมีชีวิตใหม่โดยสิ้นเชิง นั่นไม่ได้พูดว่าใหม่เพราะมีความแตกต่างระหว่างชีวิตใหม่และชีวิตใหม่เอี่ยม ชีวิตใหม่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตเก่า ชีวิตใหม่เอี่ยมคือชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเก่า

และเมื่อมนุษย์มีชีวิตใหม่เอี่ยมเขาไม่สามารถสมัครรับชีวิตใหม่ได้เพราะภาพลวงตาของความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นยิ่งใหญ่พอ ๆ กับชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่

แต่เมื่อแมนใช้ชีวิตใหม่เอี่ยมเขาอยู่ในช่วงเวลาอื่นโดยสิ้นเชิงและไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนอกจากตัวเขาเอง

และเมื่อมนุษย์ตระหนักว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนอกจากตัวเขาเองเขาตระหนักถึงเงื่อนไขที่แน่นอนของชีวิตใหม่เอี่ยมและไม่ได้ด้วยสติปัญญาและสติปัญญาที่เขาสามารถใช้ชีวิตนี้และเขาใจมั่นได้ผ่านการสั่นสะเทือนภายในตัวเขาซึ่งจัดระเบียบจิตใจอารมณ์ของเขาความสำคัญและเนื้อหาของเขา

ชีวิตใหม่เอี่ยมเป็นชีวิตใหม่อย่างเต็มที่มันเป็นชีวิตที่ไม่ได้เป็นของคุณมันเป็นชีวิตที่เป็นกระบวนการนั่นคือผลลัพธ์ที่เป็นการแสดงออกของพลังงานภายในตัวคุณกำหนดโดยพลังงานในตัวคุณที่จะได้รับมัน ในชีวิตใหม่เอี่ยมอดีตไม่ได้ถูกมองเห็นหรือเห็นน้อยลงเรื่อย ๆ ในชีวิตใหม่เอี่ยมบุคลิกภาพไม่รู้สึกรู้สึกน้อยลงเรื่อย ๆ ในชีวิตใหม่เอี่ยมมีเพียงจิตวิญญาณเท่านั้นที่มีอยู่ในความสามัคคีสัมพันธ์กับอดีตซึ่งอยู่ในความสามัคคีสัมพันธ์กับบุคลิกภาพเพื่อให้แกนถูกสร้างขึ้นและผ่านแกนนี้ผ่านพลังงานของกระแสที่ผู้ได้รับมอบหมายและมาจากพลังงานนี้ที่คุณอาศัยอยู่ มันเป็นพลังงานที่คุณกิน มันเป็นพลังงานที่คุณใช้เพื่อลงไปในสสารพระวิญญาณของพระเจ้า

และเมื่อในชีวิตใหม่เอี่ยมมนุษย์ลงสู่สสารพระวิญญาณของพระเจ้า: วิญญาณใด ๆ ที่ต่อต้านมันและวิญญาณใด ๆ ที่ต่อต้านแสงสว่างของพระวิญญาณนี้ไม่สามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่มนุษย์คนนี้วิวัฒนาการและก้าวหน้าได้เพราะพื้นที่นี้ไม่สามารถละเมิดได้เพราะพื้นที่นี้เป็นแสงสว่าง

ดังนั้นฉันกำลังอธิบายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เราเรียกว่าให้คุณฟัง: ฉันกำลังพูดถึงปัญหาและฉันพยายามทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของปัญหาเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นผลมาจากการตระหนักทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นจริงของกฎของพระวิญญาณ

เมื่อฉันพูดถึงสวานมันหมายถึงทำลายสาเหตุของความทุกข์ทรมาน มันเป็นวิธีการแสดงกฎนี้ แต่หลายคนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะขาดประสบการณ์ได้สวานและตัดนิ้วของพวกเขา แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และด้วยประสบการณ์คุณเรียนรู้ที่จะสวานและไม่ตัดนิ้วของใครออก

จิตสำนึกเป็นความคิดสร้างสรรค์ไม่ทำลาย จิตสำนึกคือความสามัคคี ปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาของคุณเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยจิตภายในตัวคุณเพื่อให้คุณเดินทางขึ้นในกระแสอารมณ์ของคุณและเช่นเดียวกับปลาเทราท์ที่คุณใช้เวลากระโดดไปรอบ ๆ

เมื่อฉันบอกว่ามนุษย์ในวันพรุ่งนี้จะไม่เป็นของตัวเองฉันกำลังพูดความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์โบราณไม่รู้จัก Tomorrow's Man จะไม่เป็นของตัวเองและจากประสบการณ์ของคุณคุณมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นของตัวเองและการรับรู้ที่น้อยเอี่ยมมากและมันก็มากขึ้นเรื่อย ๆ

และเมื่อเราไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปเราก็รู้สึกดีกับตัวเอง ตราบใดที่เราเป็นของตัวเองเราถูกตอกตะปัดกับผิวของเรา แต่เมื่อเราไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปเราก็รู้สึกดีกับตัวเอง แต่สุดท้ายไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะสุดท้ายต้องเป็นของเพื่อให้แน่ใจว่ามีอยู่ในจิตใจมันรู้สึกในอารมณ์ว่ามีอนาคตอยู่ในเนื้อหา อนาคตต้องแน่ใจว่ามันยังมีชีวิตอยู่ ภรรยาต้องแน่ใจว่าสามีของเธอรักเธอผู้ชายต้องแน่ใจว่าภรรยาของเขาซื่อสัตย์ เราต้องแน่ใจ แต่การรักษาความปลอดภัยนี้เป็นแบบชั่วคราว

แต่เมื่อสิ่งมีชีวิตสองตัวมีชีวิตอยู่และสิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่ได้เป็นของตัวเองและอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นของตัวเองไม่มีใครเป็นของอีกคนหนึ่งและเมื่อผู้ชายไม่ได้เป็นของภรรยาและภรรยาของเขาก็ต่อไปเขาก็ไม่มีความทุกข์ทรมานจากการครอบครองอีกต่อไป เมื่อเด็กไม่ได้เป็นของเรามากต่อไปเราจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดจากการครอบครองอีกต่อไป

สิ่งที่ฉันพูดอยู่ในการสั่นสะเทือนไม่ได้อยู่ในโหมจดวิทยาของความเข้าใจ สิ่งที่ยากที่จะสื่อเป็นคำพูดคือความเป็นจริงของการสั่นสะเทือน สิ่งที่ยากต่อการถ่ายทอดเป็นคำพูดคือรูปแบบ

นั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่เคยเป็นสิ่งที่ฉันพูดที่ฉันต้องการจะพูดมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันต้องการพูด แต่ฉันมีอำนาจที่จะพูดเพราะฉันมีพลังของการสั่นสะเทือน ดังนั้นรอให้การสั่นสะเทือนเข้าใจคำที่มีมันก่อนที่จะกระโดดเข้าสู่รูปแบบและทำลายจะงอยปากของคุณและกลายเป็นพิษผล

ทุกอย่างสามารถพูดได้แม้สิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้มันเป็นเพียงคำถามของการพูดในทางใดทางหนึ่ง และฉันขอให้คุณทุกคนวันหนึ่งจะไม่เป็นของตัวเองอีกต่อไปไม่รู้สึกรู้สึกตัวอีกต่อไปไม่รู้ว่าจะ \ "ฉัน\ " ของคุณคืออะไรอีกต่อไปเพื่อไม่รู้ว่าจะ \ "อนาคต\ " ของคุณคืออะไรฉันขอให้คุณทั้งหมดนั้น แต่จนกระทั่งวันนั้นมาถึง รู้ว่าคุณกำลังค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าหามัน และทุกสิ่งที่คุณบอกคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างของความเป็นจริงนี้ได้ดีขึ้นและดีขึ้น

เรามีความประทับใจผู้ชายของโลกว่าในช่วงเวลาใด ๆ ในชีวิตของเราเราสามารถตั้งตัวเองที่โหนสักแห่งในชีวิตของเราว่าความประทับใจนี้แข็งแกร่งมากจนสร้างภายในตัวเราพลังงานอารมณ์และอารมณ์นี้ก็กักขังเราโดยอัตโนมัติ มนุษย์จำคุกตัวเองทุกวันด้วยเหตุผลที่ดีที่สุด

โลก โขดตีที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โสกราตีสพูดมนุษย์ไม่สามารถรู้จักตัวเองได้ มหัตถรรย, ปรัชญาของมนุษย์; มหัตถรรย, ปรัชญา, เพราะพวกเขาประสบความสำเร็จในการให้มนุษย์มีความหวังในสิ่งที่เขาจะต้องเป็น, โดยไม่ต้องให้เขาเครื่องมือที่จะไปถึงที่นั่น.

ปรัชญานั้นดีเพราะมันสกัดฟันซี่หนึ่งเพื่อให้คุณอีกซี่หนึ่ง แต่สติก็ยิ่งละเอียดขึ้นเพราะมันสกัดฟันทั้งสองซี่และคุณไม่เหลือเลย

ดังนั้นในตอนท้ายของช่วงเวลานั้นอยากจะอธิบายว่าแมนทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว

ดังนั้นสิ่งที่คุณเรียกว่าปัญหาพวกเขามีความสำคัญ พวกเขามีความสำคัญจนถึงวันที่พวกเขาไม่สำคัญอีกต่อไป และวันที่พวกเขาไม่สำคัญอีกต่อไปคือวันที่คุณประสบความสำเร็จในการทำลายสาเหตุและเหตุผลของพวกเขา และการทำลายปัญหานั้นเชื่อมโยงกับจิตตานุภาพของคุณโดยสิ้นเชิงกับความสามารถในการนำพลังงานของจิตตานุภาพของคุณลงบนระนาบวัสดุในชีวิตของคุณ

และสิ่งที่ลึกลับที่สุดในคำสั่งใหม่คือเจตจำนงของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นในอดีต ในอดีตในเผ่าพันธุ์โบราณเจตจำนงของมนุษย์เป็นผลผลิตโดยตรงจากความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเขาในขณะที่เจตจำนงของมนุษย์เป็นผลผลิตของความขัดแย้งระหว่างความทุกข์ทรมานของเขากับพระประสงค์ของพระวิญญาณที่กำหนดเงื่อนไขของความทุกข์ทรมาน

และเมื่อมนุษย์ได้รับความทุกข์ทรมานมากพอที่จะตระหนักภายในตัวเขาเองขีด จำกัด หรือความจำเป็นของขีด จำกัด ของความทุกข์ที่เขา นำพลังงานนั้นลงมายังในตัวเขาเองซึ่งกลายเป็นเจตจำนงของเขาเองและในขณะที่มนุษย์ได้รับประโยชน์จากพระประสงค์ของพระวิญญาณ และในขณะที่เขาสามารถทำลายเงื่อนไขทั้งหมดซึ่งในอดีตทำหน้าที่สร้างปัญหาภายในตัวเขา

ฉันแนะนำให้คุณทราบว่ามีปัญหาทั้งหมดในชีวิตของคุณถูกสร้างขึ้นในทุกด้านในทุกเงื่อนไขของพวกเขาโดยสติปัญญาที่สูงขึ้นภายในตัวคุณ สำหรับวิวัฒนาการของคุณสำหรับ Man of tomorrow เกมนี้ต้องหยุด สติปัญญาภายในตัวเขาเจตจำนงที่เขาไม่รู้จำต้องสร้างสมดุลให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าในบางจุดในชีวิตที่กำลังเติบโตของเขาในชีวิตที่มีสติของเขาเข้ามาเพื่อลดพลังของพระวิญญาณเหนือจิตใจของเขาให้เป็นศูนย์

และเมื่อมนุษย์มีพลังสมัครใจเพียงพอจิตตานุภาพที่แท้จริงเขาสามารถลดพลังของพระวิญญาณเหนือจิตใจของเขาให้เป็นศูนย์และนั่นคือเมื่อมนุษย์กลายเป็นซูเปอร์แมน

ภายในกรอบของคำอธิบายนี้เราสามารถดูปรากฏการณ์ของปัญหาเข้าไปสู่ความเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นในแง่ที่ว่าเราสามารถกำจัดจากประสบการณ์นี้ปัจจัยโอกาสแนะนำตัวเองในความจริงที่ว่าในประสบการณ์นี้สิ่งที่เราขาดคือสติปัญญาที่เกิดจากความทุกข์ทรมานที่ป้องกันไม่ให้เราดำเนินชีวิตตามเจตจำนงที่แท้จริงของเรา เพราะเป็นอีกครั้งที่เจตจำนงของเราไม่ได้เป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างพระวิญญาณกับตนเอง

และคำสั่งนี้ซึ่งมนุษย์ได้รับในวันนี้เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดบนโลกใบนี้เพราะไม่เคยมีมาก่อนที่มนุษย์จะสามารถหรือต้องการหรือปรารถนาภายในกรอบของอาณาจักร ๗ ในฐานะผู้ริเริ่มบนโลกเพื่อทำลายอำนาจของพระวิญญาณโดยสิ้นเชิงเหนืออารมณ์ของจิตใจของมนุษย์

และในประสบการณ์นี้เองที่มีการตัดสินใจว่าเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์ของวิญญาณของมนุษย์มนุษย์ต้องได้รับแอกของพระวิญญาณอย่างถาวรเพื่อที่จะแปลงร่างผ่านการหลอมรวมอารมณ์ของวิญญาณ และเมื่ออารมณ์ของวิญญาณถูกเปลี่ยนมนุษย์ก็ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นอมตะ และเมื่อมนุษย์อยู่ในอาณาจักรแห่งอมตะเขาจะไม่อยู่ภายใต้กฎของพระวิญญาณอีกต่อไปเพราะเขาเป็นพระวิญญาณในเรื่อง

ความสำคัญของการทำความเข้าใจว่าวันหนึ่งในชีวิตของคุณจะต้องหยุดโดยสิ้นเชิงวางตัวเป็นกลางทำลายป้องกันไม่ให้หยั่งราก

และในการแสดงออกอย่างต่อเนื่องของประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณที่ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำและซ้ำในความสัมพันธ์กับอารยธรรมที่หมดสติมนุษย์หมดสติสำหรับพระวิญญาณภูมิประเทศที่กว้างใหญ่มากที่คุณในฐานะปัจเจกบุคคลยังมีจิตใจครอบครองเจตจำนงครอบครองความรักและสติปัญญาคุณถูกบังคับให้ตระหนักว่าพลังจากเบื้องบนจะต้องลงไปในระนาบย่อยของความเป็นจริงและทำลายครั้งเดียวและสำหรับ ทั้งหมดในทางสุดท้ายใช้แห่งกรรม

มนุษย์ต้องทนทุกข์ไม่มากมนุษย์จะไม่ทนทุกข์อีกต่อไป แต่มนุษย์ผู้ซึ่งจะไม่ทนทุกข์อีกต่อไปจะทนทุกข์ทรมานล่วงหน้าในความขัดแย้งที่ต้องมีอยู่ระหว่างเขากับพระวิญญาณ และนี่คือการสำแดงในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันของเขาว่าเขาจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ฉันรู้

และบรรดาผู้ที่เคยประสบกับสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ ได้เข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ และได้ตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาเข้าใจนั้นสมบูรณ์แบบ เพราะมนุษย์ในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่ห้าอีกต่อไป และกฎของพระวิญญาณที่ใช้กับเผ่าพันธุ์ที่ห้าจะไม่ใช้กับเขาอีกต่อไป ดังนั้นชายแห่งอนาคตจึงต้องเข้าใจชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงของชายชรา

และเมื่อฉันบอกว่าชายแห่งอนาคตต้องเข้าใจชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและใหม่ทั้งหมดจากชายชราฉันหมายถึงสิ่งนี้ ดังนั้นในการฝึกงานในช่วงเปลี่ยนผ่านชายแห่งวันนี้ต้องเรียนรู้ที่จะไม่มองย้อนกลับไปหรือในแง่ที่แตกต่างกันชายแห่งอนาคตต้องเรียนรู้ที่จะไม่มองย้อนกลับไปที่ยายชรา

มนุษย์ในวันพรุ่งนี้ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้วันนั้นและไม่ได้ใช้ชีวิตของเขาอีกต่อไปในวันนั้นตามนิสัยที่เขามีเมื่อวานนี้ และเงื่อนไขนี้แน่นอนและจะมีชีวิตอยู่โดยมนุษย์แห่งอนาคต และคนแห่งอนาคตที่จะดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขเหล่านี้และเข้าใจกฎของเงื่อนไขใหม่เหล่านี้จะมีอำนาจในการทำให้เรื่องวัตถุของพวกเขาเป็นอมตะ

หากคุณมีวิสัยทัศน์ที่จะทำลายพวกเขาคุณมีวิสัยทัศน์ที่จะอยู่เหนือพวกเขา หากคุณมีวิสัยทัศน์ในการทำลายพวกมันอยู่แล้วคุณมีวิสัยทัศน์

ที่จะก้าวข้ามธรรมชาติของคุณเอง แต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปข้างในเพราะวิสัยทัศน์นี้ไม่ใช่วิสัยทัศน์ทางจิตวิทยาวิสัยทัศน์นี้เป็นการตระหนักรู้ที่ทรงพลังภายในตัวคุณซึ่งเป็นศูนย์กลางภายในตัวคุณซึ่งเป็นผลมาจากความจริงที่ว่าในบางจุดในชีวิตของคุณคุณได้ตระหนักถึงความไร้สาระของชีวิตเก่า

และเมื่อคุณตระหนักถึงความไร้สาระของวิถีชีวิตแบบเก่าคุณจะเป็นเหมือนฉันคนเดียวโดดเดี่ยวเชื่อมโยงเฉพาะในพระวิญญูณกับผู้ที่มิพระวิญญูณเดียวกันและพร้อมสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ หมายถึงพร้อมที่จะรับการสั่นสะเทือนใด ๆ ซึ่งจะต้องกระตุ้นพลังงานที่จำเป็นในการติดต่อและทำงานกับกองกำลังของสิ่งที่มองไม่เห็น

ดังนั้นปัญหาของวันนี้ปัญหาของทุกวันนี้ใหญ่กว่าที่คุณสามารถจินตนาการได้ แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณไม่รู้จักกฎหมายใหม่

หากคุณไม่ทราบกฎหมายใหม่ที่ไมสำคัญอีกต่อไปพวกเขาไม่สำคัญพวกเขาเป็นเพียงแอกความรำคาญสำหรับคุณที่จะอยู่ไปกับตลอดชีวิต

แต่ถ้าคุณรู้จักกฎหมายใหม่และใช้กฎหมายใหม่คุณจะทำลายวิถีชีวิตที่สร้างขึ้นรอบตัวคุณและที่ละเล็กที่ละน้อยคุณจะเริ่มมีชีวิตใหม่โดยสิ้นเชิงฉันไม่ได้พูดว่าใหม่เพราะมีความแตกต่างระหว่างชีวิตใหม่และชีวิตใหม่เอี่ยม ชีวิตใหม่คือชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตเก่า ชีวิตใหม่เอี่ยมคือชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเก่า

และเมื่อมนุษย์มีชีวิตใหม่เอี่ยมเขาไม่สามารถสมัครรับชีวิตใหม่ได้เพราะภาพลวงตาของความแตกต่างระหว่างทั้งสองนั้นยิ่งใหญ่พอ ๆ กับชีวิตเก่ากับชีวิตใหม่

แต่เมื่อแมนใช้ชีวิตใหม่เอี่ยมเขาอยู่ในช่วงเวลาอื่นโดยสิ้นเชิงและไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนอกจากตัวเขาเอง

และเมื่อมนุษย์ตระหนักว่าเขาไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนอกจากตัวเขาเองเขาตระหนักถึงเงื่อนไขที่แน่นอนของชีวิตใหม่เอี่ยมและไม่ใช่วัยสติปัญญาและสติปัญญาที่เขาสามารถใช้ชีวิตนี้และเข้าใจมันได้มันผ่านการสั่นสะเทือนภายในตัวเขาซึ่งจัดระเบียบจิตใจอารมณ์ของเขาความสำคัญและเนื้อหาของเขา

ชีวิตใหม่เอี่ยมเป็นชีวิตใหม่อย่างเต็มที่มีมันเป็นชีวิตที่ไม่ได้เป็นของคุณมันเป็นชีวิตที่เป็นกระบวนการนั่นคือผลลัพธ์ที่เป็นการแสดงออกของพลังงานภายในตัวคุณกำหนดโดยพลังงานในตัวคุณที่จะได้รับมัน ในชีวิตใหม่เอี่ยมอดีตไม่ได้ถูกมองเห็นหรือเห็นน้อยลงเรื่อย ๆ ในชีวิตใหม่เอี่ยมบุคลิกภาพไม่รู้สึกรู้สึกน้อยลงเรื่อย ๆ ในชีวิตใหม่เอี่ยมมีเพียงจิตวิญญาณเท่านั้นที่มีอยู่ในความสามัคคีสันตะทอนกับอตตาสัญอยู่ในความสามัคคีสันตะทอนกับบุคลิกภาพเพื่อให้แกนถูกสร้างขึ้นและผ่านแกนนี้ผ่านพลังงานของกระแสที่ให้คุณได้รับมอบหมายและมาจากพลังงานนี้ที่คุณอาศัยอยู่ มันเป็นพลังงานที่คุณกิน มันเป็นพลังงานนี้ที่คุณใช้เพื่อลงไปในสสารพระวิญญูณของพระเจ้า

และเมื่อในชีวิตใหม่มนุษย์ลงสู่สสารพระวิญญูณของพระเจ้า: วิญญูณใด ๆ ที่ต่อต้านมันและวิญญูณใด ๆ ที่ต่อต้านแสงสว่างของพระวิญญูณนี้ไม่สามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่ที่มนุษย์คนนั้นวิวัฒนาการและก้าวหน้าได้เพราะพื้นที่นี้ไม่สามารถละเมิดได้เพราะพื้นที่นี้เป็นแสงสว่าง

ดังนั้นฉันกำลังอธิบายสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เราเรียกว่าให้คุณฟัง: ฉันกำลังพูดถึงปัญหาและฉันพยายามทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของปัญหาเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นผลมาจากการตระหนักรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นจริงของกฎของพระวิญญูณ

เมื่อฉันพูดใส่ขวานมันหมายถึงทำลายสาเหตุของความทุกข์ทรมาน มันเป็นวิธีการแสดงกฎนี้ แต่หลายคนตั้งแต่เริ่มต้นเพราะขาดประสบการณ์ได้ใส่ขวานและตัดนิ้วของพวกเขา แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และด้วยประสบการณ์คุณเรียนรู้ที่จะใส่ขวานและไม่ตัดนิ้วของใครออก

จิตสำนึกเป็นความคิดสร้างสรรค์ไม่ทำลาย จิตสำนึกคือความสามัคคี ปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาของคุณเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นโดยจิตภายในตัวคุณเพื่อให้คุณเดินทางขึ้นในกระแสอารมณ์ของคุณและเช่นเดียวกับปลาเทราท์ที่คุณใช้เวลากระโดดไปรอบ ๆ

เมื่อฉันบอกว่ามนุษย์ในวันพรุ่งนี้จะไม่เป็นของตัวเองฉันกำลังพูดความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์โบราณไม่รู้จักร Tomorow's Man จะไม่เป็นของตัวเองและจากประสบการณ์ของคุณคุณมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นของตัวเองและการรับรู้ที่ยืดเยื้อมากและมันก็มากขึ้นเรื่อย ๆ

และเมื่อเราไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปเราก็รู้สึกดีกับตัวเอง ตรบาใดที่เราเป็นของตัวเองเราถูกตอกตะปกับผิวของเรา แต่เมื่อเราไม่ได้เป็นของตัวเองอีกต่อไปเรารู้สึกดีกับตัวเอง แต่อดีตไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะอดีตต้องเป็นของเพื่อให้อันใจว่ามีอยู่ในจิตใจมันรู้สึกในอารมณ์ว่ามันอาศัยอยู่ในเนื้อหา อดีตต้องมั่นใจว่ามันยังมีชีวิตอยู่ ภรรยาต้องมั่นใจว่าสามีของเธอรักเธอผู้ชายต้องมั่นใจว่าภรรยาของเขาซื่อสัตย์ เราต้องมั่นใจ แต่การรักษาความปลอดภัยนี้เป็นแบบชั่วคราว

แต่เมื่อสิ่งมีชีวิตสองตัวมีชีวิตอยู่และสิ่งมีชีวิตหนึ่งไม่ได้เป็นของตัวเองและอีกคนหนึ่งไม่ได้เป็นของตัวเองไม่มีใครเป็นของอีกคนหนึ่งและเมื่อผู้ชายไม่ได้เป็นของภรรยาและภรรยาของเขาก็ออกไปเขาก็ไม่มีความทุกข์ทรมานจากการครอบครองอีกต่อไป เมื่อเด็กไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปเราจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดจากการครอบครองอีกต่อไป

สิ่งที่ฉันพูดอยู่ในการสั่นสะเทือนไม่ได้อยู่ในโหมตจิตวิทยาของความเข้าใจ สิ่งที่ยากที่จะสื่อเป็นคำพูดคือความเป็นจริงของการสั่นสะเทือนสิ่งที่ยากต่อการถ่ายทอดเป็นคำพูดคือรูปแบบ

นั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่เคยเป็นสิ่งที่ฉันพูดที่ฉันต้องการจะพูดมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันต้องการพูด แต่ฉันมีอำนาจที่จะพูดเพราะฉันมีพลังของการสั่นสะเทือน ดังนั้นรอให้การสั่นสะเทือนเข้าใจคำที่มีมันก่อนที่จะกระโดดเข้าสู่รูปแบบและทำลายจะงอยปากของคุณและกลายเป็นพิชผล

ทุกอย่างสามารถพูดได้แม้สิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้มันเป็นเพียงคำถามของการพูดในทางใดทางหนึ่ง และฉันขอให้คุณทุกคนวันหนึ่งจะไม่เป็นของตัวเองอีกต่อไปไม่รู้สึกรู้สึกตัวเองอีกต่อไปไม่เห็นตัวเองอีกต่อไปไม่รู้ว่าเป็น "ฉัน" ของคุณคืออะไรอีกต่อไปเพื่อไม่รู้ว่าเป็น "ฮิตตา" ของคุณคืออะไรฉันขอให้คุณทั้งหมดนั้น แต่จนกระทั่งวันนั้นมาถึง รู้ว่าคุณกำลังค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้าหาฉัน และทุกสิ่งที่ฉันบอกคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างของความเป็นจริงนี้ได้ดีขึ้นและดีขึ้น

เรามีความประทับใจผู้ชายของโลกว่าในเวลาใด ๆ ในชีวิตของเราเราสามารถตั้งตัวเองที่ไหนสักแห่งในชีวิตของเราว่าความประทับใจนี้แข็งแกร่งมากจนสร้างภายในตัวเราพลังงานอารมณ์และอารมณ์นี้ก็กักขังเราโดยอัตโนมัติ มนุษย์จำคุกตัวเองทุกวันด้วยเหตุผลที่ดีที่สุดในโลก โศดติที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่โสกราตีสพูดมนุษย์ไม่สามารถรู้จักตัวเองได้ มหัตถรรพณ์, ปรัชญาของมนุษย์; มหัตถรรพณ์, ปรัชญา, เพราะพวกเขาประสบความสำเร็จในการให้มนุษย์มีความหวังในสิ่งที่เขาจะต้องเป็น, โดยไม่ต้องให้เขาเครื่องมือที่จะไปถึงที่นั่น.

ปรัชญานั้นดีเพราะมันสกัดฟันซี่หนึ่งเพื่อให้คุณอีกซี่หนึ่ง แต่สติก็ยังละเอียดขึ้นเพราะมันสกัดฟันทั้งสองซี่และคุณไม่เหลือเลย

ดังนั้นในตอนท้ายของช่วงเวลาฉันอยากจะอธิบายว่าแมนทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัว